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สรปุขา่วดา้นการเกษตรทีส่ำคญัของญีปุ่่น ระหวา่งวนัที ่30 พฤษภาคม – 5 มถินุายน 2563 
 

รัฐบาลญี่ปุ ่นเตรียมสร้างการรับรู ้สาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พืชและเมล็ดพันธุ์   
(30 พฤษภาคม 2563)  

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันการลักลอบนำพันธุ์พืช
คุณภาพดีของญี่ปุ่นออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยร่างแก้ไขดังกล่าวกำหนดให้การเก็บพันธุ์ไว้ปลูกของ
เกษตรกรจะต้องได้รับการยินยอม (License) แต่จำกัดเฉพาะพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้น สำหรับพันธุ์
ทั่วไปไม่เข้าข่ายข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างแก้ไขฯ ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแพร่หลาย รัฐบาล
ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ควบคู่ไปกับการหามาตรการที่จะไม่เพ่ิมภาระสำหรับเกษตรกร 

กรณีเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูการผลิตถัดไปสำหรับพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องได้รับ
การยินยอมจากผู้พัฒนาพันธุ์ก่อน โดยหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะครอบคลุมถึงเมล็ดพันธุ์ของ
พันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เกษตรกรซื้อก่อนมีการแก้ไขกฎหมายฯ ด้วย  

ภายใต้กฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พืชและเมล็ดพันธุ ์ในปัจจุบัน เกษตรกรสามารถเก็บพันธุ ์ไว้ปลูกใน  
ฤดูการผลิตถัดไปเองได้ยกเว้นเพียงบางพันธุ์ถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์ที ่ได้รับการขึ้นทะเบียนก็ตาม การแก้ไข
กฎหมายฯ ในครั้งนี้จะมีการกำหนดข้อจำกัด เช่น ปริมาณที่สามารถขยายพันธุ์และแหล่งจำหน่าย อย่างชัดเจน 
กรณีมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้พัฒนาพันธุ์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายฯ ในครั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการลักลอบนำพันธุ์พืชของญี่ปุ่นออกไป
อย่างต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมองว่าปัจจุบันมีการนำพันธุ์พืชของญี่ปุ่น เช่น สตรอเบอรี่พันธุ์ Tochiotome และ 
องุ่นพันธุ์ Shine Muscat ไปปลูกยังต่างประเทศและกลายเป็นสินค้าคู่แข่งกับสินค้าของญี่ปุ่น จึงเป็นที่มาของ
การนำระบบขออนุญาตเก็บพันธุ์ไว้ปลูกมาใช้ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวไม่ครอบคลุมพันธุ์ทั่วไป อย่างไรก็ตามกลไก
ภายใต้ร่างแก้ไขกฎหมายฯ ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงพบเห็นผู้ให้ข้อคิดเห็ นว่าเกษตรกรจะต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์พันธุ์พืชราคาแพงตามอินเตอร์เน็ต ด้าน Mr. Taku ETOH รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ระบุว่ามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมายฯ และจำเป็นต้องมี
การอธิบายอย่างถ่ีถ้วนเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ร่างแก้ไขกฎหมายฯ กำหนดให้เพิ่มเงื ่อนไขการใช้พันธุ ์ในการขอขึ ้นทะเบียนพันธุ์พืช เพื่อป้องกัน  
การรั ่วไหลไปยังต่างประเทศและจำกัดพื ้นที ่การปลูก อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว ่า ผู ้พัฒนาพันธุ์  
อาจไม่ทราบว่าพันธุ์พืชถูกลักลอบนำไปปลูกและจำหน่ายยังต่างประเทศ รัฐบาลจึ งจำเป็นต้องเร่งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข 

จากข้อมูลของ MAFF พบว่า พันธุ์พืชที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทั่วไป โดยพันธุ์ทั่วไป
ของข้าวคิดเป็นร้อยละ 84 ผักร้อยละ 91 แอปเปิ้ลร้อยละ 96 ดังนั้น Mr. ETOH จึงระบุว่าการแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวจะไม่เป็นการเพิ ่มภาระให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์พันธุ ์ในราคาแพงหรือจะทำให้เกษตรกร  
มีข้อจำกัดในการปลูกพืช นอกจากนี้ในบรรดาพันธุ์ธัญพืช ผัก และผลไม้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กว่าร้อยละ 60 
เป็นพันธุ์ที ่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการของจังหวัด พร้อมนี้ MAFF ได้ยกตัวอย่างจังหวัดที่มีการใช้ระบบ 
ขออนุญาตปลูกอยู่เดิมโดยพบว่า ค่าเมล็ดพันธุ์สำหรับข้าวเปลือกคิดเป็น 1,600 เยนต่อพื้นที่ 10 อาร์ (หรือ 
คิดเป็น 2,560 เยนต่อไร่) ในจำนวนดังกล่าวเป็นค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์ 2.56 เยนสำหรับเกษตรกรในจังหวัด 
ที่เป็นผู้พัฒนาพันธุ์ และ 8 เยนสำหรับเกษตรกรนอกจังหวัดฯ ค่าพันธุ์สำหรับองุ่นคิดเป็น 4,000 เยนต่อต้น  
ในจำนวนดังกล่าวเป็นค่าลิขสิทธิ์พันธุ์ 60 เยน 
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MAFF ระบุว่าภายหลังมีการแก้ไขกฎหมายฯ หน่วยงานราชการซึ ่งเป็นผู ้พัฒนาพันธุ์จะไม่กำหนด
ค่าลิขสิทธิ์พันธุ์ในอัตราสูง อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์พันธุ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้พัฒนาพันธุ์ จังหวัดหนึ่ง
ในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันออกซึ่งเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์พันธุ์ แต่ยังไม่ได้
พิจารณาแนวทางหลังมีการแก้ไขกฎหมายฯ  

อย่างไรก็ตามไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าระบบขออนุญาตปลูกดังกล่าวอาจเพิ ่มภาระให้แก่เกษตรกร  
โดย MAFF มีแนวคิดว่าจะระบุให้กลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร (JA) เป็นผู้รวมขออนุญาตได้ และจะจัดเตรียม
แบบฟอร์มเพ่ือลดขั้นตอนในการดำเนินการ 

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
COVID-19 ดันยอดจำหน่ายสินค้าแช่แข็งขยายตัว (31 พฤษภาคม 2563) 
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคในครัวเรือนขยายตัว ผู้บริโภคให้ความสนใจ

สินค้าแช่แข็งมากขึ้น โดยภายหลังญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแนวโน้มการรับประทานอาหารแช่แข็ง  
เพิ่มมากขึ้น ด้านผู้ผลิตมีการเพิ่มเมนูอาหารแช่แข็งโดยหวังว่าภายหลัง COVID-19 ตลาดจะมีความต้องการ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้สินค้าแช่แข็งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตบางรายเลือกที่จะนำเสนอ
สินค้าแช่แข็งที่ผลิตในประเทศ 

จากข้อมูลของสหภาพสหกรณ์ผู้บริโภค (Japan Consumers’ Co-operative Union: JCCU) ซึ่งมีสมาชิก
ประมาณ 29.24 ล้านคนทั่วประเทศ พบว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2563 มีการส่งสินค้าผักแช่แข็งของ JCCU  
ไปจำหน่ายยัง COOP สมาชิกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37 สินค้าแช่แข็งในภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 และผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวแช่แข็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าผักแช่แข็งมีอัตราขยายตัว
เพิ ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื ่อเทียบกับสินค้าแช่แข็งประเภทอื่น เจ้าหน้าที ่ JCCU ให้เหตุผลว่า ผู้บริโภคมี 
ความจำเป็นต้องทำอาหารเองมากขึ้น จึงเลือกซื้อผักแช่แข็งซึ่งช่วยลดภาระในการทำอาหาร โดยคาดว่ายอดจำหน่าย
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 

ในบรรดาสินค้าแช่แข็ง ถั่วแระแช่แข็งซึ่งเป็นกับแกล้มมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สินค้า อ่ืน 
ที่มียอดจำหน่ายขยายตัวได้แก่ ผักโขมแช่แข็ง ข้าวโพดแช่แข็ง และข้าวผัดแช่แข็ง เจ้าหน้าที่ JCCU ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า มีสินค้าที่ใช้ผักที่ผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบเนื่องจากมีความปลอดภัยและผู้บริโภคไว้วางใจมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วแระแช่แข็งที่ผลิตในประเทศได้รับความนิยมอย่างมาก 

ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่ในเขตกรุงโตเกียวแห่งหนึ่งระบุว่า ยอดจำหน่ายผักแช่แข็ง
สำหรับบริโภคในครัวเรือนในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนที่ผ่านมา มีอัตราขยายตัวเป็นเลข 2 หลัก สินค้าที่มี
ยอดจำหน่ายเพิ่มข้ึนได้แก่ บร็อคโคลี่ ถั่วแระญี่ปุ่น และผักรวมหั่นสำเร็จ  

ด้านบริษัท JA Foods Miyazaki ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพันธ์สหกรณ์การเกษตร JA จังหวัด Miyazaki 
จำหน่ายผักแช่แข็งที่ปลูกในจังหวัด จำนวน 4 ชนิด เช่น ผักโขมแช่แข็ง โดยภายหลังการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ยอดจำหน่ายให้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 – 50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
มีการระบุข้อความ “วัตถุดิบของจังหวัด Miyazaki 100%” เพื่อสร้างความแตกต่างกับสินค้าอื่น นอกจากนี้ 
มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม รวมถึงแนะนำเมนูที่ใช้ผักแช่แข็งในการประกอบอาหาร 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ วิเคราะห์ว่า ครัวเรือนที่อยู่อาศัยคนเดียวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคหันมาเลือกใช้
สินค้าแช่แข็งเพื่อลดภาระในการประกอบอาหาร ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการจำหน่ายในช่วง
หลังจากนี้ด้วย 

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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ปริมาณสตอ็กข้าวภาคเอกชน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้น 8 เดือนติดต่อกัน (2 มิถุนายน 2563) 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เผยแพร่ปริมาณสต็อกข้าวภาคเอกชน ณ สิ้นเดือน

เมษายน 2563 มีจำนวน 2.05 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 130,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี 2562 และสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 8 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากในเดือนเมษายนร้านอาหาร
หลายแห่งหยุดกิจการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของร้านอาหาร
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ปริมาณผลผลิตข้าวสำหรับรับประทาน (Table Rice) ปีการผลิต 2562 ลดลง 70,000 ตัน เมื่อเทียบกับ
ปีการผลิต 2561 แต่ปริมาณในสต็อกภาคเอกชนยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพบว่าปริมาณสต็อกของสหกรณ์
การเกษตร JA และ JA-Zennoh มีจำนวน 1.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 6 และ
ปริมาณสต็อกของผู้ค้าส่งมีจำนวน 460,000 ตัน เพิ่มขึ้น 40,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ปริมาณในสต็อกของผู้ค้าส่งเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ป ี2557  

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ (MAFF) พบว่า ในเดือนเมษายน 2563 ยอดจำหน่ายข้าวของผู้ค้าส่งให้ร้านค้าปลีก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขณะที่ยอดจำหน่ายให้ผู ้ประกอบการจำหน่ายกับข้าวและร้านอาหารลดลงร้อยละ 25  
จึงส่งผลให้ยอดจำหน่ายข้าวของผู้ค้าส่งในภาพรวมลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
และลดลงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 ในรอบ 3 เดือน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ผู้บริโภค
กักตุนข้าว ส่งผลให้ยอดจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น แต่ในเดือนเมษายนปริมาณยอดจำหน่ายข้าวให้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารลดลงอย่างมากส่งผลให้ยอดจำหน่ายข้าวในภาพรวมปรับตัวลดลง ด้านบริษัทค้าส่งรายใหญ่คาดว่า 
ยอดจำหน่ายข้าวจะลดลงต่อเนื่องถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากผู้บริโภคมีการซื้อข้าวกักตุนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 
ประกอบกับจำเป็นต้องใช้เวลาที่ความต้องการของร้านอาหารจะฟ้ืนตัว  

สำหรับการสำรวจแผนการปลูกข้าว ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 โดย MAFF พบว่าร้อยละ 70 ของ 
แหล่งปลูกข้าววางแผนการผลิตในปี 2563 เท่ากับปีการผลิต 2562 และมีความกังวลว่าปริมาณข้าวปีการผลิต 
2562 ในสต็อกจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
COVID-19 ยังคงส่งผลให้ราคาซื้อขายลูกโค Wagyu ลดลงอย่างต่อเนื่อง (4 มิถุนายน 2563)  
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาซื้อขายลูกโค Wagyu ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 

2563 กว่าร้อยละ 30 ของตลาดซื้อขายปศุสัตว์สำคัญทั่วประเทศ ซื้อขายลูกโค Wagyu อยู่ในช่วง 500,000 
เยนต่อตัว ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศตัวละ 620,000 เยน ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน 
ด้านแหล่งผลิตเรียกร้องให้มีมาตรการช่วยเหลือที่สะท้อนสภาพในแต่ละพ้ืนที่  

จากการรวบรวมผลการซื้อขายลูกโค Wagyu ณ ตลาดซื้อขายปศุสัตว์สำคัญทั่วประเทศโดย JA-Zennoh 
พบว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยตัวละ 618,170 เยน ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 
2563 และลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ส่งผลให้ราคาซื้อขายซากโค Wagyu ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคซึ่งเป็นผู้ซื ้อลูกโค Wagyu 
ประสบปัญหารายได้ลดลง จึงเป็นเหตุให้ราคาซื้อขายลูกโคลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  
โดยลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี  

ในบรรดาตลาดฯ ที่มีการซื้อขายจำนวน 43 แห่ง มีจำนวน 15 แห่งที่ราคาซื้อขายลูกโค Wagyu ลดลง
ต่ำกว่าตัวละ 600,000 เยน เมื่อพิจารณารายภูมิภาคแล้วพบว่า ภูมิภาค Tohoku มีตลาดจำนวน 4 แห่ง  
จากทั้งหมด 7 แห่ง ที่ราคาซื้อขายอยู่ในช่วง 500,000 เยน เช่น ตลาดซื้อขายปศุสัตว์ Iwate South มีราคา 
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ซื้อขายตัวละ 575,788 เยน ลดลงร้อยละ 12 และตลาดซื้อขายปศุสัตว์ Aomori มีราคาซ้ือขายตัวละ 577,697 
เยน ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร (JA) ในภูมิภาค Tohoku ระบวุ่า 
ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ในภูมิภาคนี้มีอายุมากกว่า 60 ปี เกษตรกรสูงอายุจำนวนมากขาดแรงจูงใจ
เนื่องจากราคาลดลง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ราคาสูงขึ้น 

ในส่วนของตลาดซื้อขายปศุสัตว์จังหวัด Okinawa ทั้ง 4 แห่ง ราคาซื้อขายลูกโค Wagyu ต่ำกว่าตัวละ  
600,000 เยน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งตลาดซื ้อขายปศุสัตว์ Yaeyama ในเกาะ Ishigaki ราคาซื ้อขายตัวละ 
499,365 เยน ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นตลาดแห่งเดียวที่ราคาซื้อขายปรับลดลง
ต่ำกว่า 500,000 เยน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ซื้อลดลง 

ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์โคภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยกรณีเป็นลูกโค Kuroge Wagyu หากราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ
รายเดือนลดลงต่ำกว่าตัวละ 600,000 เยน เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือตัวละ 10,000 เยน และหากราคา
ลดลงต่ำกว่าตัวละ 570,000 เยน เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือตัวละ 30,000 เยน ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกร
จะต้องปรับปรุงสภาพการเลี้ยงและมีมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์  อย่างไรก็ตามผู้เกี ่ยวข้องบางราย 
ให้ความเห็นว่า เป็นมาตรการช่วยเหลือที่เพิ่มภาระให้เกษตรกรรายย่อยที่สูงอายุ เนื่องจากจะต้องมีการลงทุน
เพ่ิมเติมและใช้แรงงาน  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจัดทำรา่งแนวทางการควบคุมสขุอนามัยในการเลี้ยงปศุสัตว์ (4 มิถุนายน 2563) 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จัดทำร่างแนวทางระบุขั้นตอนสำหรับหน่วยงานของ

จังหวัดในการชี้แนะเกษตรกรตามมาตรฐานการควบคุมสุขอนามัยในการเลี้ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคอหิวาต์สุกร (CSF) และโรคอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะเข้าตรวจสอบฟาร์มปีละ 1 ครั้ง และให้คำชี้แนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงหากมีความจำเป็น กรณีเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามจะถูกประกาศรายชื่อเป็นผู้ฝ่าฝืน ทั้งนี้ 
จะเริ่มใช้แนวทางดังกล่าวในเดือนเมษายน 2564 

จากการสำรวจทางระบาดวิทยาโรค CSF ทีแ่พร่ระบาดเมื่อปี 2561 พบว่า ปัญหาสำคัญได้แก ่เจ้าของฟาร์ม
ขาดความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลสุขอนามัยและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จังหวัด 
ไม่เป็นมาตรฐาน จึงเป็นที่มาของการจัดทำแนวทางฯ ภายใต้กฎหมายป้องกันโรคระบาดในสัตว์ที่แก้ไขใหม่ 

ในร่างแนวทางฯ ระบุว่า ผู้รับผิดชอบด้านสุขอนามัยในการเลี้ยง เช่น เกษตรกร ต้องดำเนินการตรวจสอบ
ฟาร์มด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ขณะเดียวกันหน่วยงานของจังหวัดจะเป็นผู้กำหนด “แผนชี้แนะการควบคุม
สุขอนามัยในการเลี้ยง” และประกาศชนิดของปศุสัตว์ พ้ืนที่ และรายการท่ีจะดำเนินการชี้แนะเป็นพิเศษทุกปี  

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะเข้าตรวจสอบฟาร์มปีละ 1 ครั้ง และให้คำชี้แนะหากมีความจำเป็น 
โดยระบุวิธีการปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หากเกษตรกร 
ไม่ปฏิบัติตามคำชี้แนะ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้ฝ่าฝืน ขณะเดียวกันกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในพ้ืนที่
เพื่อแชร์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ล่าสุด และสร้างระบบความร่วมมือทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
กรณีตรวจพบโรค รวมถึงการสร้างบุคลากรเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เช่น การคัดเลือกสัตวแพทย์
เอกชน และการฝึกอบรมสัตวแพทย์ 

ทั ้งนี ้ MAFF กำหนดให้มีการทบทวนร่างแนวทางฯ ตามสถานการณ์การตรวจพบโรคและข้อมูล 
เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีการทบทวนทุก 3 ปี   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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ผลสำรวจพบพื้นที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้ข้าวล้นตลาด  
(5 มิถุนายน 2563) 

ในปีการผลิต 2563 เกษตรกรญี่ปุ่นยังไม่หันไปปลูกข้าวสำหรับผลิตอาหารสัตว์มากเท่าที่ควร ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ปริมาณข้าวสำหรับบริโภค (Table Rice) ล้นสต็อก ปัจจุบันความต้องการบริโภคข้าว Table Rice  
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ญี่ปุ ่นจึงมีความจำเป็นต้องลดการผลิต แต่ร้อยละ 75 ของพื้นที่การผลิตมีพื้นที ่ปลูก
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่การผลิตในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว
เสร็จสิ้นแล้ว และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน
ช่วยเหลือสำหรับการหันไปปลูกพืชชนิดอื่นภายในเดือนมิถุนายน 2563  

Mr.Taku ETOH รมว. MAFF ระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า หากเกษตรกรผลิต
ข้าวในปริมาณเท่าเดิม มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวลดลง โดยเป็นการเตือนให้เกษตรกรรับรู ้ถึง
สถานการณ์การผลิตและความต้องการของตลาด 

จากการสำรวจการวางแผนการผลิตของเกษตรกร ณ ปลายเดือนเมษายนที่ผานมา โดย MAFF พบว่า  
มี 35 จังหวัดที่มีแผนจะปลูกข้าว Table Rice ในพื้นที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ลดลงจาก 41 จังหวัดในการสำรวจ
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ยังมีหลายจังหวัดในภูมิกาค Tohoku, Kanto และ Hokuriku ที่คาดว่า 
จะมีพื้นที่ปลูกเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้านเจ้าหน้าที่ส่วนธัญพืช MAFF ระบุว่า พื้นที่ปลูกในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันออก
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลัก มีพ้ืนที่ปลูกเท่ากับปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตข้าว Table Rice ลดลงไม่มาก  

ขณะเดียวกัน จังหวัดที่คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับผลิตอาหารสัตว์ลดลง เพิ่มขึ้นจาก 10 จังหวัด 
เป็น 20 จังหวัด และจังหวัดที่คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับแปรรูปลดลง เพิ่มขึ้นจาก 6 จังหวัด เป็น 17 
จังหวัด เช่นเดียวกับพ้ืนที่ที่หันไปปลูกข้าวสาลีและถั่วเหลืองก็ลดลงเช่นกัน  

MAFF คาดการณ์ปริมาณความต้องการข้าวปีการผลิต 2563 ปริมาณ 7.17 ล้านตัน ลดลง 100,000 ตัน 
เมื่อเทียบกบัปีการผลิต 2562 ซึ่งการผลิตข้าวให้พอดีกับปริมาณความต้องการจำเป็นต้องให้เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูก 
โดยหากพื้นที่ปลูกใกล้เคียงกับปี 2562 จะทำให้ปริมาณข้าวมากกว่าความต้องการ ประกอบกับผลกระทบของ 
COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการลดลง และมีความเป็นไปได้สูงว่าข้าวจะล้นตลาด  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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